

## LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ

Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, Chúa đã sai Con Một là Lời chân lý và sai Thánh Thần, Đấng thánh hoá muôn loài đến trần gian mặc khải cho chúng con biết mầu nhiệm cao vời của Chúa. Xin cho chúng con hằng tuyên xưng đức tin chân thật là nhận biết và tôn thờ một Thiên Chúa Ba Ngôi uy quyền vinh hiển.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, là Thiên Chúa, và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

## LỜI NGUYỆN TIẾN LỄ

Lạy Chúa, này chúng con kêu cầu danh thánh Chúa, cúi xin Chúa nhận lời cầu nguyện và thánh hoá lễ vật chúng con dâng. Nhờ lễ vật này xin biến đổi chúng con thành của lễ hoàn hảo đời đời dâng tiến Chúa. Chúng con cầu xin...

## LỜI TIỄN TỤNG CHÚA BA NGÔI

X: Chúa ở cùng anh chị em.

Đ: Và ở cùng Cha.

X: Hãy nâng tâm hồn lên.

Đ: Chúng con đang hướng về Chúa.

X: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.

Đ: Thật là chính đáng.

Lạy Chúa là Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi, mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo, và sinh ơn cứu độ cho chúng con. Cùng với Con Một Chúa và Chúa Thánh Thần, Chúa là Thiên Chúa duy nhất, là Chúa Tể duy nhất, không phải trong một ngôi đơn độc nhưng trong Ba Ngôi cùng một bản thể. Nhờ mặc khải Chúa ban, chúng con tin Chúa là Đấng vinh hiển và chúng con cũng tin như thế về Con Chúa và Chúa Thánh Thần. Và khi tuyên xưng Chúa là Thiên Chúa chân thật và hằng hữu, chúng con tôn thờ Ba Ngôi tuy riêng biệt, nhưng cùng một bản thể duy nhất và một uy quyền ngang nhau.

Vì thế, các Thiên thần và tổng lãnh Thiên thần ngợi khen Chúa và hàng ngày không ngớt lời ca tụng, đồng thanh tung hô rằng:

## LỜI NGUYỆN HIỆP LỄ

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin cho bí tích chúng con vừa lãnh nhận, và lời chúng con tuyên xưng Chúa là một Chúa Ba Ngôi, đem lại cho hồn xác chúng con ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin...

## BÀI ĐỌC I (Xh34,4b-6.8-9)

### **Bài trích sách Xuất hành.**

Khi ấy, ông Mô-sê thức dậy và lên núi Xi-nai theo lệnh của Đức Chúa, tay mang hai bia đá. Đức Chúa ngự xuống trong đám mây và đứng đó với ông. Người xưng danh Người là Đức Chúa. Đức Chúa đi qua trước mặt ông và xướng : “Đức Chúa ! Đức Chúa ! Thiên Chúa nhân hậu và từ bi, hay nén giận, giàu nhân nghĩa và thành tín.” Ông Mô-sê vội vàng phục xuống đất thờ lạy và thưa : “Lạy Chúa, nếu quả thật con được nghĩa với Chúa, thì xin Chúa cùng đi với chúng con. Dân này là một dân cứng đầu cứng cổ, nhưng xin Ngài tha thứ những lỗi lầm và tội lỗi của chúng con, và nhận chúng con làm cơ nghiệp của Ngài.”

**Đó là lời Chúa**

## ĐÁP CA (Dn 3,52.53-54.55-56)

**Đáp:** Xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời.

1. Lạy Chúa, chúc tụng Ngài là Thiên Chúa tổ tiên chúng con, chúc tụng danh thánh Ngài vinh hiển.
2. Chúc tụng Chúa trong thánh điện vinh quang, chúc tụng Chúa trên ngôi báu cửu trùng.
3. Chúc tụng Chúa, Đấng ngự trên các thần hộ giá mà thấu nhìn vực thẳm, chúc tụng Chúa trên vòm trời tận chốn cao xanh.

## BÀI ĐỌC II (2 Cr 13,11-13)

### **Bài trích thư thứ hai của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.**

Thưa anh em, anh em hãy vui mừng và gắng nên hoàn thiện. Hãy khuyến khích nhau, hãy đồng tâm nhất trí và ăn ở thuận hoà. Như vậy, Thiên Chúa là nguồn yêu thương và bình an, sẽ ở cùng anh em.

Anh em hãy hôn chào nhau cách thánh thiện. Mọi người thuộc dân thánh ở đây gửi lời chào anh em.

Cầu chúc toàn thể anh em được đầy tràn ân sủng của Chúa Giê-su Ki-tô, đầy tình thương của Thiên Chúa, và ơn hiệp thông của Thánh Thần. A-men.

**Đó là lời Chúa**

## PHÚC ÂM (Ga 3,16-18)

### Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan.

“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án ; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa.”

Đó là lời Chúa.

### LỜI NGUYỆN CHUNG.

Chủ tế: Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cảm tạ Thiên Chúa đã ban Con Một của Ngài cho chúng ta và tha thiết nguyện xin:

+ CD: Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Ngài cho chúng ta.

1. Lạy Chúa, chúng con được kết hợp với Đức Giêsu Kitô Con Một Chúa và vui hưởng sự sống sung mãn của Chúa mỗi ngày, xin cho chúng con cảm nếm với lòng tri ân và biết làm chứng cho niềm vui này.
2. Thiên Chúa đã ban cho chúng ta trái đất và thế giới này như là ngôi nhà của sự sống cho mọi người, xin cho mỗi người chúng con biết quan tâm đến và cùng nhau giữ gìn ngôi nhà chung.
3. Lạy Chúa, xin nhìn đến những người đang đau khổ cô đơn vì bệnh tật và thương tích. Xin Chúa Thánh Thần ủi an nâng đỡ, mang lại hy vọng và sức mạnh cho tâm hồn mọi người.
4. (Lời cầu theo ý nguyện riêng của các Cộng đoàn.)

**Chủ tế:** Lạy Cha Chí Thánh, xin ban tràn đầy Thần Khí của Ngài trên chúng con.

Xin cho chúng con được khích lệ nhờ niềm hy vọng vào cuộc sống vĩnh cửu và tình yêu của Đức Giêsu Kitô Con Một Chúa mang đến, để chúng con có thể cùng nhau phục vụ cho việc thực hiện nền hòa bình đích thực.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

## CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI 三位一体の主日 A年

“ Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.” ( Ga 3, 17 )



Ảnh ICON “ BA NGÔI THIÊN CHÚA ”

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA NĂM A  
4.6.2023